

*Chương IV*

**MỞ VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG  
PHÒNG GIAO DỊCH CỦA SỞ  
GIAO DỊCH, CHI NHÁNH**

**Điều 18.**

1. Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh tự quy định điều kiện, trình tự mở phòng giao dịch theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi ngân hàng liên doanh dự định mở phòng giao dịch.

2. Trước khi phòng giao dịch khai trương hoạt động, ngân hàng liên doanh phải thông báo thời gian bắt đầu hoạt động cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi mở phòng giao dịch.

3. Định kỳ hàng quý, ngân hàng liên doanh báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi mở phòng giao dịch về số lượng phòng giao dịch trên địa bàn.

**Điều 19.** Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh tự quy định điều kiện, trình tự, phương án xử lý khi chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi có phòng giao dịch chấm dứt hoạt động.

*Chương V***ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 20.** Việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Quy định này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./.

KT. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  
*Phó Thống đốc*

**TRẦN MINH TUẤN**

*ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO*

**CHỈ THỊ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao, Trưởng ban tổ chức SEA Games 22 số 192/2003/CT-UBTDTT ngày 09/9/2003 về việc bảo đảm tính trung thực, cao thượng trong tổ chức, thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2.**

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 (ASEAN Para Games 2) tổ chức tại Việt Nam tháng 12 năm 2003 (sau đây gọi chung là Đại hội) là hai sự kiện có ý nghĩa lớn về Chính trị - Ngoại giao - Văn hóa - Thể thao của nước ta.

Trong 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; ngành Thể dục thể thao cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã

hội và nhân dân đã tích cực triển khai các công việc chuẩn bị với mục tiêu: tổ chức Đại hội thành công về mọi mặt, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về đất nước và con người Việt Nam, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước; phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc trên tinh thần đoàn kết - trung thực và cao thượng.

Thực tế cho thấy, trong một số giải thể thao quốc gia và quốc tế gần đây, do tư tưởng “phải chiến thắng bằng mọi giá” và bệnh thành tích, nên vẫn còn những hành vi tiêu cực như: gian lận trong tổ chức thi đấu và trọng tài, móc ngoặc, nhường điểm, sử dụng Đoping, vi phạm luật lệ và thô bạo trong thi đấu, làm mất đi sự trong sáng, tính trung thực, cao thượng của thể thao.

Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2 trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị - ngoại giao - kinh tế - xã hội; vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Thể thao Việt Nam đã hội nhập đầy đủ vào nền thể thao khu vực và có bước tiến rõ rệt, có khả năng giành thứ hạng cao ở nhiều bộ môn. SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2 được tổ chức ở nước ta là dịp thuận lợi để giới thiệu với bạn bè quốc tế về những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, về nền thể dục thể thao nước nhà đang tiếp tục vươn lên ở đấu trường thể thao khu vực. Vì vậy, toàn ngành Thể dục Thể thao

quyết tâm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức Đại hội trên tinh thần trung thực, cao thượng, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hành vi tiêu cực có thể ảnh hưởng tới sự thành công của Đại hội và làm giảm giá trị nhân văn của thể thao.

Nhằm thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư trung ương Đảng tại Thông báo số 104 ngày 16/4/2003; Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao; Chỉ thị số 10/2003/CT-TTg ngày 18/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; để giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 22-yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các tiểu ban chuyên môn, Ban Tổ chức thi đấu của các địa phương, Đoàn Thể thao Việt Nam, cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, tình nguyện viên, cộng tác viên thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

**1. Triển khai đợt tuyên truyền - giáo dục, học tập nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của toàn ngành Thể dục Thể thao trong việc tổ chức Đại hội trên tinh thần trung thực, cao thượng; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, không trong sáng trong thi đấu và tổ chức điều hành thi đấu.**

Nội dung tuyên truyền - giáo dục, học tập bao gồm: Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 23/10/2002 và Thông báo số 104

www.ThuVienPhapLuat.com  
Tel: +84-8-3845 6684

ngày 16/4/2003 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 và Chỉ thị số 10/2003/CT-TTg ngày 18/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động của toàn ngành hướng tới SEA Games; Luật và Điều lệ thi đấu các môn trong Đại hội; Hiến chương "Fair play" của Ủy ban Olympic Quốc tế; Chủ đề SEA Games 22 "Đoàn kết, hợp tác - vì hòa bình và phát triển" và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối tượng chính cần được tuyên truyền - giáo dục, học tập là cán bộ, công chức ngành Thể dục thể thao, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, Ban Tổ chức thi đấu các môn, các Tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức ở trung ương và địa phương.

Vụ Pháp chế, Tiểu ban tuyên truyền - Báo chí xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của trung ương và địa phương triển khai các biện pháp cụ thể để tuyên truyền, giáo dục các nội dung nói trên, tạo dư luận xã hội phê phán những hành vi tiêu cực trong quá trình tổ chức thi đấu và điều hành Đại hội; đồng thời biểu dương kịp thời những hành vi cao thượng, fair play trong thể thao.

Vụ Thể thao thành tích cao I, Vụ Thể thao thành tích cao II, Vụ Thể dục thể thao quần chúng phối hợp với các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, ý chí, lòng yêu nước, ý thức phấn đấu vì vinh quang của Tổ quốc; quán triệt tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng cho các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam và lực lượng trọng tài

tham dự Đại hội theo phương châm: Đoàn Thể thao Việt Nam phải nỗ lực tập luyện, thi đấu với quyết tâm cao nhất, giành vinh quang cho Tổ quốc bằng thực lực của chính mình; lực lượng trọng tài phải thực sự là người "cầm cân, nảy mực", điều hành các cuộc thi đấu tại Đại hội đúng luật, vô tư, trong sáng.

**2.** Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện, hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng tới uy tín của Ban tổ chức và thành công chung của Đại hội.

Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật phối hợp với Ban tổ chức các cuộc thi đấu trong chương trình Đại hội triển khai các biện pháp tổ chức và quản lý điều hành đội ngũ trọng tài, giám sát các môn thi nhằm đảm bảo sự công tâm, trong sáng trong tổ chức và điều hành các cuộc thi đấu.

Thanh tra Ủy ban Thể dục Thể thao phối hợp với Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật và Ban tổ chức các cuộc thi tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để phòng, chống và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực; xử lý nghiêm khắc, kịp thời, đúng luật các trường hợp vi phạm.

Tiểu ban an ninh, Tiểu ban y tế và kiểm tra Dopng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cụ thể để bảo vệ an toàn và kiểm tra Dopng theo đúng quy định của Ban Tổ chức.

**3.** Tổ chức tốt việc giải quyết, xử lý các khiếu nại, tố cáo liên quan tới tổ chức điều hành thi đấu; đảm bảo chế độ cung

cấp thông tin một cách thường xuyên và công khai.

Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật phối hợp với Ban tổ chức các cuộc thi đấu tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội trên tinh thần khách quan, công bằng và tuân thủ Luật, Điều lệ của từng môn thể thao.

Viện Khoa học Thể dục Thể thao và Tiểu ban Công nghệ thông tin - truyền thông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý kết quả thi đấu một cách chính xác, kịp thời, cung cấp công khai trên hệ thống mạng và trang thông tin điện tử chính thức của Ban tổ chức Đại hội; sử dụng các trang thiết bị điện tử hiện đại để xác định thành tích và công khai hiển thị thông tin về thành tích thi đấu tại hiện trường.

Trung tâm điều hành SEA Games 22, Trung tâm Điều hành ASEAN Para Games 2 phải thường xuyên cung cấp các thông tin đầy đủ, chi tiết về lịch thi đấu và tổ chức điều hành các cuộc thi đấu cho các đoàn thể thao tham dự Đại hội; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết tốt các đề nghị, khiếu nại, thắc mắc của các đoàn liên quan tới thi đấu và tổ chức điều hành thi đấu, giữ gìn hình ảnh vô tư, công bằng, khách quan của Ban tổ chức Đại hội.

Đảm bảo tính trung thực, cao thượng trong tổ chức và thi đấu tại Đại hội theo đúng truyền thống văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo nên sự thành công chung của Đại hội. Ban tổ chức Đại hội yêu cầu toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên, Đoàn thể thao Việt Nam, các Tiểu ban và Ban tổ chức từng môn thể thao ở mỗi địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Ủy ban Thể dục Thể thao và Ban Tổ chức Đại hội sẽ quy định cụ thể mức khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong thi đấu, gương mẫu thực hiện các nội dung của Chỉ thị; đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

Trung tâm điều hành Đại hội và Tiểu ban tuyên truyền - báo chí của Ban tổ chức chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao - Trưởng ban tổ chức Đại hội về việc thực hiện Chỉ thị này./.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm  
Ủy ban Thể dục Thể thao  
Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 22

NGUYỄN DANH THÁI

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Điện thoại: 8233947

In tại Xí nghiệp Bản đồ I - Bộ Quốc phòng